



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ acnews.net</p>	<p><b>งานวันพ่อแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 5-9 ธ.ค.นี้ รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสักการะกตัญญูตาบูชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในวันที่ 5 ธ.ค. จะจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง และในช่วงค่ำจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ "เสียงแห่งความรักภักดี : Sounds of Love" โดย สถาบันการศึกษา ส่วนภูมิภาคจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม</p> <p>กิจกรรมระหว่างวันที่ 5-9 ธ.ค. รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง ณ ท้องสนามหลวง นอกจากนี้ให้หน่วยราชการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยราชการ เชิญชวนประดับตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ทำการของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน การเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางสถานีโทรทัศน์ และเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม โดยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองขณะทำกิจกรรม</p> <p>ในส่วนรัฐบาล กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เติมนรณรงค์ "คน รักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ท่วมทำ ความดี" โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 15 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ทำความสะอาดริมคลองเปรมประชากร ในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด พร้อมชุมชนริมลำคลองลำน้ำ เป้าหมายทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ คมชัด ลึก สยามรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ acnews.net</p>	<p><b>ไบค์อุ่นไอรัก</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขาในการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทาน และน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ไบค์ อุ่นไอรัก" เพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในวันที่ 2 ธ.ค. จะมีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไบค์ อุ่นไอรัก เริ่มต้นจากบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตไปยังคลองลาดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับประมาณ 39 กิโลเมตร มีประชาชนเข้าร่วมปั่นจักรยานซ้อม 100,000 คน</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว ผู้แทนก.สาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้จัดบริการทางการแพทย์ที่ดี และตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมสุขในกิจกรรมปั่นจักรยาน ไบค์ อุ่นไอรัก โดยบูรณาการหน่วยงานด้านการแพทย์ เตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทั้งบุคคลและหมู่คณะ และเจ็บป่วยทั่วไป ตลอดจนกรณีหัวใจหยุดเต้นทันทีและฮีตสโตรก โดยจะมีทีมแพทย์ประจำจุด แพทย์เดินเท้า และแพทย์ปั่นจักรยาน รวม 2,500 คน พร้อมให้บริการทางการแพทย์ โดยวันที่ 1 ธ.ค. จะจัดอบรมทีมแพทย์จักรยานเพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อนการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 2 ธ.ค.</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไทยโพสต์ แนวหน้า</p>	<p><b>รองนายกฯ เยี่ยม รพ.สต.นาอ้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.สต.นาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลย ซึ่งมีชื่อเสียงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยรพ.สต.นาอ้อ เป็น 1 ในรพ.สต.ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>รัฐบาลในการจัดทำที่พัทชะติตเชื่อรองรับทั้งตำบล มีการเยี่ยมบ้านจัดทำแฟ้มครอบครัวทุกหลังคาเรือน และจัดตั้งชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้กลไกของคกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ร่วมกับพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ติดดาว อสม. 4.0 และเพื่อสร้างความพร้อมของรพ.สต. อสม. และบุคลากรสาธารณสุข รัฐบาลได้จัดทำโครงการเพิ่มค่าพยาบาลให้กับ อสม. จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป และพัฒนารพ.สต.ให้มีความพร้อม โดยในปี 2562 นำร่องรพ.สต.ขนาดใหญ่ และจะขยายไปยังขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป พร้อมซ่อมปรับปรุงบ้านพักบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน</p>
<p>เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคม สมัยประชุมที่ 5 ของคณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ เน้นย้ำให้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกเห็นถึงความสำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน และสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศด้านสังคม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 ทั้งนี้ ไทยและประเทศในกลุ่ม ASEAN รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้พัฒนาความร่วมมือกันในการจัดการเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในวงกว้างด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ที่เน้นการสร้างโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และด้วยความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนปี 2030</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรมว.สธ. ให้เข้าร่วมการประชุมเรื่องเบาหวาน (MINISTERIAL CONFERENCE ON DIABETES) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ย. 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1.สถานการณ์ของโรคเบาหวาน โอกาสและความท้าทาย 2.การจัดการปัญหาเบาหวานด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ 3.การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า การใช้เทคโนโลยีและพฤติกรรม โดยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในหัวข้อ นำเสนอนวัตกรรมของไทย นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำ (WARNING WATCH ON HYPOGLYCEMIA) ผลงานของทีมบุคลากร รพ.ราชวิถี ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ จากโครงการ THAI PUBLIC SERVICE AWARD พ.ศ. 2559 โดยจะตรวจจับสัญญาณ 3 ประการของภาวะน้ำตาลต่ำ คือ เหงื่อออก อุดหนุมิที่ผิวหนังลดต่ำลง และหัวใจเต้นเร็ว และส่งสัญญาณเตือนผู้ป่วย ขณะนี้ ได้จัดทำเป็นนาฬิกาต้นแบบและอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานสะดวก และราคาถูก เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>การพัฒนา พชอ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยแนวคิด “อำเภอสุขใจ : เส้นทางพัฒนา พชอ. สู่มั่นคง ยั่งยืน” ว่า การทำงานของ พชอ. เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามแนวคิด คนไทย ใส่ใจดูแลกัน ในปีงบประมาณ 2562 สธ.ได้สนับสนุนงบฯ และกำหนดนโยบายให้ พชอ.เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เชื่อมประสาน รพ.สต.ติดดาว คลินิกหมอครอบครัว และชุมชน ยกกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิ ให้ประชาชนได้รับบริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ที่กระทบคุณภาพชีวิต รวมทั้งให้เขตสุขภาพจัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง ระดับจังหวัด ให้ นพ.สสจ.เป็นที่เล็งสนับสนุนและบริหารจัดการงบฯ ส่วนระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน พชอ. สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา โดยต้องมีการประชุมหารือกันอย่างน้อยทุก 3 เดือน และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน มีเป้าหมาย 7 ประเด็น คือ 1.โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 3.โครงการในพระบรมวงศานุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วงศ์ 4.การดูแล เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง 5.การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 6.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 7.การพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่นิวส์	<p><b>อก.ขึ้นทะเบียนยาต้านไวรัสเอดส์สำเร็จ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ต่วนวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยถึงนโยบายด้านเอดส์ไทยก้าวหน้า ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ว่า อก.ได้ผลิตยาต้านไวรัสโรเคเอดส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นรายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับการรับรองและได้ขึ้นบัญชียาเพื่อให้หน่วยงาน หรือองค์กรสาธารณสุขนานาชาติ จัดซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับรองที่เข้มงวดนี้แล้วเท่านั้น ซึ่งการรับรองครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาที่ทั่วโลกยอมรับ และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผล ความปลอดภัย ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ สำหรับยาตัวนี้เป็นตัวแรกที่ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายตั้งแต่ตรวจพบเชื้อในร่างกาย ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 8 หมื่นราย โดยยาต้านไวรัสเอดส์นี้จะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวีและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เตรียมพัฒนาโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 มูลค่า 5.6 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม 2562</p>
สวท. ไทยโพสต์ คมชัดลึก แนวหน้า เว็บไซต์ PPTV เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ Thaipbs ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ปรับสถานะยาลดอาการปวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการปรับสถานะ ยาลดอาการปวด ซึ่งเป็นยาโรคภูมิแพ้ จากยาอันตรายเป็นยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือควบคุมพิเศษ ว่า จะปรับเฉพาะขนาดบรรจุแผงละไม่เกิน 10 เม็ด กล่องละไม่เกิน 2 แผงเท่านั้น ซึ่งยาลดอาการปวดในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้าน สามารถซื้อในร้านขายยาทั่วไปได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและรู้ว่ามีอาการแพ้กินยาเพียง 1-2 สัปดาห์ก็หาย ดังนั้น หากซื้อยาที่ร้านขายยาทั่วไปจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้สะดวกขึ้น ส่วนเรื่องผลข้างเคียง พบว่ายาลดอาการปวดมีผลข้างเคียงน้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 0.1 โดยอนุกรรมการพิจารณา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ ทั้งอาจารย์ประจำภาควิชา แพทย์ และเภสัชศาสตร์ มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และนำเข้าสู่คณะกรรมการยา อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้รัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งนอกจากการปรับสถานะ จะต้องมีการออกสารกำกับยาสำหรับประชาชน แนะนำผลข้างเคียงและข้อควรระวัง ขณะที่ ออย.มีการเฝ้าภาวะแทรกซ้อนจากยา โดยกำหนดให้รายงานคณะกรรมการยาทุก 6 เดือน และ 12 เดือน</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>รพ.พระราม 2 ไม่รับรักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชร ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เปิดเผยว่า นพ.พีระ คณานุกัณฑ์ แพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลรพ.พระราม 2 หัวหน้าพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ที่ให้การรักษาก่อนส่งตัวไปรพ.บางมด ได้เข้าให้ปากคำแล้ว แต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ ขณะที่แพทย์เวร ที่ถูกอ้างว่าอยู่ในคืนเกิดเหตุยังติดต่อไม่ได้ และยังไม่ประสานเข้ามาให้ปากคำแต่อย่างใด โดยพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกเข้ามาให้ปากคำเร็วๆ นี้ ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหา ทางพนักงานสอบสวนจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานรวมถึงผลการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป</p>
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 7 Tnnthailand.com Thairath.co.th	<p><b>ตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมหน้าอก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐภูมิ ประเสริฐศิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีหญิงสาวร้องเรียนเรื่องการรับบริการศัลยกรรมเสริมหน้าอกกับคลินิกแห่งหนึ่งย่านรังสิตแล้วเกิดการติดเชื้อ ว่า ต้องดูว่าคลินิกขออนุญาตกับ สสจ.ถูกต้องหรือไม่ ผู้ดำเนินการคลินิกได้ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานครบทั้ง 5 ด้าน คือความสะอาด แพทย์มีใบประกอบวิชาชีพ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ การบริการ และการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนทำศัลยกรรมเสริมความงาม สำหรับการเปิดคลินิกเถื่อนจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าเป็นหมอเถื่อน จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งตัวหมอเถื่อนและสถานพยาบาล</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบหลักฐานของสถานพยาบาลและแพทย์ ผ่านเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลฯ <a href="http://mrd-hss.moph.go.th">http://mrd-hss.moph.go.th</a> ส่วนแพทย์ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา <a href="http://www.tmc.or.th">www.tmc.or.th</a> หากไม่ปรากฏให้ตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลนั้นมีใช้แพทย์และให้แจ้งที่สสส.หรือ สสจ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน พ.ต.อ.ไพฑูริย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น คลินิกเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ต้องตรวจค้นสถานประกอบการว่าปลอดภัยตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ใบอนุญาตเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับความผิดอื่นจะประสานไปยังกรม สบส. และสสจ. ปทุมธานี เพื่อให้ดำเนินคดีกับแพทย์รวมถึงเจ้าของคลินิก หลังปฏิเสธรับผิดชอบคำรักษาพยาบาลแก่ผู้เสียหายและโฆษณาเกินจริง</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ Newtv</p>	<p><b>การดูแลผิวหนังหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลผิวในหน้าหนาว ไม่ควรอาบน้ำอุ่นเกินไป ใช้สบู่ที่อ่อนโยน ทาครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวสม่ำเสมอ ก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดทุกครั้ง หากมีอาการผื่นคันควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ 1.โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวหนังแห้ง ไม่ควรอาบน้ำอุ่นเกินไป ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง หลังอาบน้ำควรทาครีมบำรุงผิว 2.โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง ดูแลเบื้องต้นโดยการใส่ถุงมือป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ ควรทาครีมบำรุงบ่อยๆ 3.โรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก เน้นการใช้ครีมบำรุง ไม่จำเป็นต้องซื้อสบู่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย 4.โรคเซบเดิม ผื่นแพ้ต่อมไขมัน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การนอนดึก พักผ่อนน้อย ดื่มเหล้า ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิว ร่วมกับทาครีมบำรุง และมาพบแพทย์ตามนัด</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ M2F มติชนออนไลน์</p>	<p><b>คดีผอ.รพ.เอกชนลวนลามคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีพนักงานสาวโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา จำนวน 11 คน เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับ แพทย์ผอ.รพ.เอกชนชื่อดังใน จ.นครราชสีมา ข้อหากระทำอนาจาร จับและลุบล่าหน้าอกระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีในห้องมิดชิดภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560</p> <p>นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง แพทย์ผู้ถูกกล่าวหา ระบุว่า คดีได้สิ้นสุดลงแล้วหลังอัยการจังหวัดสัปดาห์คำสั่งเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 ให้ยุติการดำเนินคดี โดยก่อนหน้านี้อัยการฟ้องร้องเงินค่าทำขวัญ 550,000 บาท แต่ขอต่อสู้คดี เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ ยืนยันเป็นการตรวจสุขภาพตามหลักมาตรฐานทั่วไป ไม่มีการล่วงละเมิดหรืออนาจาร และอัยการสั่งไม่ฟ้องในที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สนุก</p>	<p><b>อ้างเป็นแพทย์ชายครีมนออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจเฟซบุ๊ก ชุดเฉพาะกิจ โพสต์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นแพทย์ เรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง และมักใส่เสื้อกาวน์ไปในที่ต่างๆ เมื่อเพื่อนบ้านถามเรื่องไม่ไปทำงานที่รพ. จะอ้างว่ากำลังเรียนแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ แต่ทุกวันนี้กลับขายครีม โดยแอดมินเพจได้ตรวจสอบไปยังแพทยสภาแล้ว ไม่พบชื่อนามสกุลในระบบตรวจสอบรายชื่อแพทย์ และเฟซบุ๊กส่วนตัวที่เคยลงรูปในชุดกาวน์ ชุดปกติขาว ได้มีการลบรูปและข้อมูลออกทั้งหมด</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา</p>	<p><b>บุหรีของเรียบ</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ผลกระทบที่จะเกิดกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ที่น่าจับตา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องซองบุหรีแบบเรียบ ซึ่งทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปยังผู้ประกอบการรายย่อย และจะกระทบไปยังเกษตรกรผู้ปลูกใบยา รวมถึงยังอาจกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของต่างประเทศด้วย แม้จะเข้าใจว่าสธ. ต้องการจะคุ้มครองผู้บริโภคหน้าใหม่ แต่ยังมีอีกหลายแนวทางที่จะรณรงค์ให้คนลด ละ เลิก บุหรี การเลือกใช้แนวทางนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจำนวนผู้สูบจะลดลง แต่สิ่งที่จะมีคือความฟ้องร้องระหว่างรัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ นำไปสู่การกระทบความเชื่อมั่นในการลงทุน และที่สำคัญที่ กลายเป็นการเปิดช่องให้มิจฉาชีพปลอมแปลงสินค้าได้ง่ายขึ้น และทำให้มีบุหรีเถื่อน บุหรีปลอมทะลักเข้ามาในประเทศไทยอีกมาก ดังนั้นต้องตัดสินใจให้รอบคอบ ก่อนที่จะผลักดัน กม.ออกมา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย โดย สสส. ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6</p> <p>รศ.ภญ.ดร.ธิดิมา เฟิงสุภาพ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยผลสำรวจ 5 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยา คือ 1.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากเกินไป 2.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากเกินไปตามคนอื่น 3.ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากเกินไปเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อนๆ 4.หยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>5.แกะแค้นซูลเอาผงยาต้านแบคทีเรียไปโรยแผล และจากการสำรวจโดยใช้ระบบออนไลน์ ในช่วงเดือน ต.ค. 2561 พบพฤติกรรมไม่รับประทานติดต่อกันจนยาหมดมากที่สุด ทั้งนี้ ผลสำรวจในกลุ่มประชาชน ปี2561 พบว่า มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายในการทำให้เกิดเชื้อดื้อยาน้อยลงกว่าปี 2560 สอดรับกับที่มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และยังคงมีพฤติกรรมใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จำเป็นอยู่มาก</p> <p>-เสนอสภุข่าว รพ.นพรัตนราชธานี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป นอกจากนี้ ยังจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน QR Code เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา</p>
เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 11</b></p> <p>-เสนอข่าว คกก.จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สช. แดลงข่าวการเตรียมความพร้อมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกต้อง โดยมีระเบียบวาระสำคัญ 4 เรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อเสนอนโยบายสาธารณะในการจัดการปัญหา ได้แก่ 1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 2.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก และ 4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม</p>
มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>ช่วยแรงงานไทยในอิสราเอล</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวว่า แรงงานไทยในอิสราเอลถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งสภาพการทำงานยังไม่ตรงตามสัญญา สภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ในปี 2561 พบว่ามีเสียชีวิต 24 คน ปัจจัยเสี่ยงทำให้เสียชีวิต คือทำงานหนัก 8-10 ชม. ดื่มเหล้า พักผ่อนน้อย เครียด จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สธ. ก.การต่างประเทศ สปส. ป.ป.ส. ร่วมประชุม พร้อมสั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสำนักงานแรงงานในประเทศอิสราเอล นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมการแพทย์ 11 คน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากภาวะไหลตาย ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 และกำชับให้ลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและแก้ไขต่อไป</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์	<p><b>แอปฯ ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูก ชื่อ “เน็ตแคร์” โดยมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ฟังก์ชันกำหนดระยะเวลาการใช้งาน ฟังก์ชันกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน ฟังก์ชันพักการใช้งานบางแอปพลิเคชัน และฟังก์ชันพักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที พร้อมปุ่ม SOS ที่เครื่องลูก ใช้งานได้กรณีฉุกเฉินเพื่อกดโทรหาผู้ปกครองพร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ สามารถดาวน์โหลด NETCARE.NBTC ในระบบ ANDROID ที่ PLAY STORE และระบบ IOS ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ <a href="https://netcare.nbtc.go.th/">HTTPS://NETCARE.NBTC.GO.TH/</a></p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ระบบสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักรักษาการอิสระ วิเคราะห์ระบบสาธารณสุขของไทย โดยในเชิงปริมาณ มีความแตกต่างระหว่างระบบสุขภาพของรัฐและเอกชนอย่างมาก ภาครัฐมีสปสช. ได้รับงบฯ ปีละ 2.2 แสนล้านบาท ดูแลประชาชนเฉลี่ย 3,400 บาท/คน/ปี ขณะที่ภาคเอกชนมีสถานพยาบาลทั่วประเทศ 200 แห่ง ปี 2560 มีรายได้รวมกัน 251,852 ล้านบาท ความต่างคือเอกชนมีกำไรสุทธิ 2 หมื่นกว่าล้านบาท ขณะที่ภาครัฐขาดทุนถัวหน้า คาดว่าธุรกิจสุขภาพภาคเอกชนจะเติบโตเรื่อยๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนที่มีอำนาจซื้อจะได้รับบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ภาครัฐไม่สามารถนำงบฯ มาเพิ่มให้กองทุนได้มากนัก ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐและเอกชนจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆ</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์namcot	<p><b>ยาต้านไวรัสเอชไอวี-ตับอักเสบซี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียมอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561 ได้เดินทางไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อติดตามเรื่องที่ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวีและยารักษาไวรัสตับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อีกเสปชี 5 คำขอ ตั้งแต่ปี 2558 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะพิจารณาเสร็จเมื่อไร ผู้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรจึงอ้างได้ว่าอ้างดังกล่าวได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ ทำให้ผู้ป่วยต้องซื้อยาแพงจากการผูกขาด บริษัทยาอื่นไม่สามารถผลิตยาได้ นอกจากนี้ ยังได้ขอให้กรมฯ ตรวจสอบการจดสิทธิบัตรยาที่โนโฝเวียร์ อะลาฟิโนไมด์ ฟูมาเรต ที่เป็นยาจำเป็นในการรักษาเอชไอวี 2 ฉบับ ซึ่งกรมฯ ตอบกลับมามีผู้ยื่นได้ละทิ้งคำขอ และยังไม่มีการคำขอเพิ่มเติม แต่ความจริงมีผู้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรเลขที่ 1401000784 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2555 และประกาศโฆษณาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 แสดงให้เห็นว่ากรมฯ มีปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และระบบฐานข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องได้</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>สารสกัดใบยูคาลิปตัสกำจัดแบคทีเรียดีดอยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.ศุภยงค์ วรฤทธิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวถึงการใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสกำจัดเชื้อแบคทีเรียดีดอยา ว่า นอกจากสารโรโดไมโรโตนในใบยูคาลิปตัสมีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดีดอยาได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพขึ้น จึงนำมาเคลือบท่อหายใจที่เมื่อใส่เกิน 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยกว่า 70% มักเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการนำเข้าท่อช่วยหายใจที่สั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาชิ้นละประมาณ 20,000 บาท โดยมีราคาต้นทุนไม่ถึงหมื่น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้กับถุงมือทางการแพทย์ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ลดจำนวนขยะ และมีราคาต้นทุนแค่คู่ละ 30 บาท เป็นอีกหนทางในการเพิ่มมูลค่ายาง พารา และช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตถุงมือยางของไทย</p>
เว็บไซต์ประชาชาติข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ	<p><b>เบาหวานขึ้นจอประสาทตา</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากผู้ป่วยเบาหวานดูแลตัวเองไม่ดีพออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดูแลสุขภาพคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ศูนย์จักษุ รพ.ราชวิถี เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โดยภายในอาคารศูนย์การแพทย์ที่จะเปิดให้บริการในกลางปี 2562 จะเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ (EXCELLENT CENTER) ทางจอประสาทตา และเป็นศูนย์รับส่งต่อสำหรับโรคตาที่มีความซับซ้อน ซึ่งยังต้องการงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์กับรพ.ราชวิถี โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" หมายเลขบัญชี 051-276128-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หรือ สอบถามโทร 02-3548108-37 ต่อ 3032 หรือกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน <a href="http://www.rajavithi.go.th">HTTP://WWW.RAJAVITHI.GO.TH</a></p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>ทันตแพทย์เตือน</b></p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภาวดี เปล่งชัย รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าชาวบ้านบางส่วนยังนิยมทำฟันปลอมกับทันตแพทย์เถื่อน โดยโทรเรียกมาให้บริการถึงที่บ้าน ค่าบริการซี่ละ 200-300 บาท หรือหากทำแบบถอดทั้งแผง 1,900 บาท ซึ่งส่วนมากเป็นคนต่างพื้นที่ เเรให้บริการในหลายจังหวัด</p> <p>ด้าน ทพ.วิวัฒน์ ศรีวัฒนา รอง นพ.สสจ.มหาสารคาม และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทย์สภา กล่าวว่า เฉพาะที่รพ.มหาสารคาม พบผู้ป่วยที่ทำฟันกับทันตแพทย์เถื่อนแล้วมีปัญหาทำให้แก้ไขเดือนละ 1-2 ราย ซึ่งฟันปลอมที่ทำลักษณะไม่ได้มาตรฐาน ส่วนคมต่างๆ อาจบาดเหงือกหรือกระพุ้งแก้มเป็นแผลได้ หากทำหลวมอาจหลุดลงคอได้ รวมถึงการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้สันเหงือกหรือสันกระดูกละลายตัวง่าย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง เช่น ความสะอาดขณะทำ วัสดุที่ใช้ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมถึงหากมีแผลในช่องปากเรื้อรังอาจเป็นมะเร็งในอนาคต</p>
เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บ 77kaoded	<p><b>สสจ.ยะลาดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิมะ มะกาเจ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ปีงบประมาณ 2562</p> <p>ด้าน นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า ในแต่ละปีชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 1,000-1,300 คน โดยในปี 2561 มีผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ อุมเราะห์ 1,005 คน ดังนั้น ปีงบประมาณ 2562 สสจ.ยะลา จะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมีชะห์และอาสาสมัครชะห์ 115 คน เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ วิธี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย และเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งก่อนเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และเดินทางกลับ
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>แนวทางแก้ปัญหาหยาบเคาะสมุย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายบุรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ลงพื้นที่เกาะสมุย ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางมาตรการแก้ไขปัญหาหยาบเคาะสมุย โดยสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 5 ข้อ คือ 1.การกำจัดขยะตกค้าง 2.แสนตัน โดยเทศบาลฯ ที่ได้รับงบประมาณภาครัฐ 300 ล้านบาท จัดจ้างเอกชนขนมูลฝอยไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 2.การกำจัดขยะเก่าที่เหลือจากการจัดจ้างภาคเอกชนขนออกไปแล้ว 3.ให้เทศบาลฯ วางมาตรการกำจัดกลิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.ให้เทศบาลฯ หาวิธีทางวิศวกรรม ขุดร่องน้ำ คั่นดิน และจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันน้ำกากหยาบเคาะไหลปนเปื้อนพื้นที่ใกล้เคียงหรือคูคลองสาธารณะ และ 5.ให้เทศบาลฯ สำรวจปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบ และทำแผนเยียวยาแก้ไข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยจะติดตามความคืบหน้าในอีก 5 เดือน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อ.ด่านซ้าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชำนาญ มีมูล สสอ.ด่านซ้าย จ.เลย กล่าวว่า จนท.รพ.สต.บ้านหนองผือ พร้อมด้วยนักบริบาลได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่งต่อจากรพ.เลย ติดตามกายภาพบำบัดในการฝึกการเดิน ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทำราวไม้ฝึกเดินรอบบ้าน และการใช้ WALKER และติดตามผู้ป่วยติดเตียง COPD ใช้ออกซิเจนที่บ้าน ดูแลติดตามอาการผิดปกติ และเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้ โดย อ.ด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนของพขอ. ตามแนวคิดคนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้าย "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) "LOEI FOR ALL" (เลยเมืองของทุกคน)</p>
<p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p><b>เนื้อหมูมีหนอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประทีป อายุ 58 ปี ชาว ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด พบเนื้อหมูมีหนองไหล เกรงว่าจะติดโรคระบาด ได้นำเนื้อหมูไปแจ้งปศุสัตว์ จ.ตราดเตรียมส่งตรวจที่จ.ชลบุรี ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังสสจ.ตราด และห้างที่จำหน่ายเนื้อหมู เพื่อสอบถามข้อมูลต่อไป ซึ่งขณะนี้ห้างฯดังกล่าวยังไม่ให้ข้อมูลใดๆ</p>
<p>ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคหัดระบาดภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ตรวจพบผู้ป่วยโรคหัดในช่วงต้นเดือน ก.ย. ใน จ.ยะลา และแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ข้างเคียงในปัตตานี นราธิวาส และสงขลาตอนล่าง ซึ่งรพ.ทุกระดับควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ แต่หลายแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และประชาชนบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการฉีดวัคซีน จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมถึงปัจจุบัน 16 ราย ทั้งนี้ มอบหมายให้ ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ "พื้นที่ปลอดหัดชายแดนใต้ 2563" ตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562-2563 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดหัด สอดคล้องกับทิศทางขององค์การอนามัยโลก ที่ประกาศให้ปี 2020 เป็นปีปลอดหัด</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นสพ.เชษฐาภฤช ดาราพงษ์ นสพ.ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อวิน และจนท.รพ.สต.บ่อวิน ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในละแวกหมู่บ้านนิรันดร์วิลเลจ หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ในระยะรัศมี 1 กม. เนื่องจากมีสุนัขเพศเมียในบ้านหลังหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านมีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต ผลการตรวจพิสูจน์หัวสุนัขเมื่อวันที่ 27 พ.ย. พบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จึงร่วมกันสอบสวนโรคพบว่าในบ้านหลังดังกล่าวยังมีสุนัขเลี้ยงอีก 6 ตัว แมว 3 ตัว ต้องฉีดยาทั้งสุนัขและแมวติดต่อกัน 4 วัน และจะเร่งฉีดให้กับสุนัขและแมวในระยะรัศมี 1 กม.ให้ครบ ก่อนจะฉีดชนิดต่อเนื่องในสัตว์เลี้ยงในรัศมี 5 กม. พร้อมแนะนำให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังโรค</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคจากแมลงวัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า แมลงวันเป็นพาหะที่สามารถนำเชื้อโรคมารู้นได้ พื้นที่ อ.ภูเรือ มีการปลูกแก้วมังกรและซิง และนิยมนำมูลไก่มาทำเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพของประชาชน การป้องกันตนเองและลดจำนวนแมลงวัน แนะนำให้ติดมุ้งลวดบริเวณประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันแมลงวัน หรือใช้กาบดัก ซึ่งทำได้โดยใช้ยางพาราสดผสมเข้าน้ำมันพืช ปรับปรุงสุขาภิบาล</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน มีการคัดแยกขยะและกำจัดขยะให้ถูกวิธี หากเกิดอาการเจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้าน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>โรคทางเพศสัมพันธ์ที่มีผลต่อดวงตา</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ณพพล กาญจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุฬารักษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มธ. กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ขอให้มีการป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเชื้อหลายตัวมีผลกระทบต่อดวงตา ได้แก่ 1.เริม 2.เชื้อซิฟิลิส 3.โรคหนองในหรือเชื้อโกโนเรีย 4.การติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเชื้อตัวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงตาโดยตรง แต่หากไม่กินยาต้านไวรัสเอชไอวี จนภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ จะติดเชื้ออวัยวะต่างๆ และเกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>ผลของการฝึกสมาธิ</b></p> <p>-เสนอข่าว พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทธิชัย อากาศโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาราม ในฐานะ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ม.ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทดสอบนำเครื่องวัดค่าคลื่นสมองไฟฟ้า EEG (ELECTROENCEPHALOGRAPHY) ไปวัดค่าคลื่นสมองของพระภิกษุเปรียบเทียบกับคนทั่วไป พบว่า ค่าคลื่นสมองมีความนิ่งกว่ามาก ซึ่งค่าคลื่นสมองมีความนิ่งมากเท่าใด หมายถึงความเครียดที่ลดลง และมีค่าความสุขมากกว่าคนทั่วไป ในปี 2560 มจร. จึงร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำเครื่อง EEG มาทดสอบกับพระวิปัสสนาของ มจร. เปรียบเทียบกับพระนิสิตทั่วไปของ มจร. พบว่า พระวิปัสสนามีค่าคลื่นสมาธิที่สูงกว่าพระนิสิต มจร.</p> <p>วัดสุทธิวารามจึงสั่งซื้อเครื่อง EEG 4 เครื่อง มาไว้ที่ศูนย์จิตตปัญญาพัฒนา เพื่อนำมาทดลองกับประชาชนที่เข้ามาฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ให้เห็นผลดีของการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขในแต่ละคน และเป็นฐานการทำวิจัยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องให้แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เว็ลต์มอนิเตอร์</p>	<p><b>เกาหลีใต้อนุมัติกัญชาเพื่อการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รัฐสภาเกาหลีใต้อนุมัติการแก้ไขกฎหมายการจัดการยาเสพติด เพื่ออนุญาตให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอาการประสาทหลอน ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ผักป่นเปื้อนเชื้ออีโคไลในสหรัฐฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว อย.สหรัฐฯ เตือนผู้บริโภคชาวอเมริกันเกี่ยวกับการรับประทานผักกาดหอมโรเมนที่มาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากมีประชาชนล้มป่วย 43 คนในสหรัฐฯ และ 22 คนในแคนาดา โดยมีความเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไลที่มาจากหลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมักปลูกผักกาดหอมชนิดนี้ในช่วงฤดูร้อน พร้อมทั้งให้นำผักกาดหอมโรเมนออกจากตลาดและทำลาย ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำไม่ให้รับประทานผักกาดหอมโรเมน และนำอาหารที่มีส่วนผสมของผักกาดหอมชนิดนี้ทิ้ง</p>

